



# ศาล สื่อ



## ยุติธรรมจำเป็นต้องเป็นสื่อศาล

คนมีสิทธิความต้องการที่จะเห็นได้ยืนทุกส่วนของความยุติธรรม มันทำงานอย่างไร. ศาลไม่ได้ที่จะนำมาใช้สำหรับการโฆษณาชวนเชื่อ, บันเทิง, ประชาสัมพันธ์หรือเป็นสื่อละคร มีวิดีโอเทปของการพิจารณาคดีไม่เป็น กล้องรอบคอบการรักษาความปลอดภัยที่มีการใช้ ครอบคลุมใบหน้าไม่ได้รับอนุญาต **นางสาว R3**



ไม่มีวิดีโอสื่อการบันทึกเทปรายการของการทดลองคือ ช่วยให้กล้องสื่อในการพิจารณาคดีจะเปิดการพิจารณาคดีเข้าสู่ความบันเทิง เมื่อหันหน้าไปทางกล้องพิพากษาผู้พิพากษา อัยการ, กลาโหม (ทนายความทนายความ) ผู้ถูกกล่าวหาและพยานทำตัวแตกต่างจากพวกเขาหากพวกเขาไม่มีกล้อง คนจะไม่ทำหน้าที่และประพฤติตามธรรมชาติ ภายใต้การทำเหมืองแร่การอ่านภาษากายการแสดงออกทางสีหน้าน้ำเสียงและการใช้งานของภาษา คนก็จะแต่งตัวแตกต่างกันเพื่อสร้างภาพที่ผิดธรรมชาติ

ลอบทำลายความสมบูรณ์ของการพิจารณาคดีทำให้พวกเขาเข้าไปในโรงภาพยนตร์ ไม่เป็นธรรม! ไม่ยอมรับ.

### ก่อนการพิจารณาคดี

รายงานสื่อก่อนการพิจารณาคดีจะถูก จำกัด ให้ชื่อของจำเลยซึ่งศาลและวันที่ของการทดลอง **ใด ๆ รายงานอื่น ๆ (เสียค่าซื้อพยานเจ้าหน้าที่ศาลความคิดเห็นความคิดเห็น ... ) เป็นดูหมิ่นศาล: 'นางสาว R3'**

### ระหว่างการพิจารณาคดี

มีการห้ามสื่อในการรายงานระหว่างการพิจารณาคดี ห้ามสื่อทำลายอยู่ในดูหมิ่นศาล: **'นางสาว R3'**



### หลังจากที่จบการทดลอง

สื่อให้ 'a รายละเอียดรายงานการทดลอง' หลังจากสรุปการทดลองใช้: ผู้ซึ่งถูกกล่าวหา (นามสกุล, ที่อยู่, นายจ้าง, ผู้ปกครอง) ? สิ่งที่มีค่าใช้จ่ายหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศาล ...  
คำตัดสินใช้เหตุผลและการฟื้นฟูสมรรถภาพชดเชยถ้ามี สื่อควรให้ความเห็นและความคิดเห็น

**บันทึก !** ผู้พิพากษา (ผู้พิพากษา) ไม่ได้ (เคย) ปรามปรามการรายงานรายละเอียดโดยสื่อด้วยเหตุผลใดก็ตาม (การรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ กฎหมายเสียหาย ...).

### อุทธรณ์

เมื่อการอุทธรณ์ได้รับการยื่น รายงานสื่อก่อนการพิจารณาคดีในระหว่างการทดลองและหลังการทดลองใช้กฎ

**เสรีภาพในการรายงานรายละเอียดการทดลองเป็นมงคล!**

การระงับการสั่งซื้อหมายถึงการปกป้อง 'ผิด' ปกป้องพวกเขาเป็นภัยคุกคามต่อชุมชน ชุมชนมีสิทธิที่จะรู้ 'ของความผิด (นามสกุล, ที่อยู่, นายจ้าง, ผู้ปกครอง) 'เป็นเหยื่อ (s) รายละเอียด ผลการอุทธรณ์และการใช้เหตุผล (รายละเอียดรายงานการทดลอง) . ปฏิเสธใด ๆ

(สั่งปรามปรามผู้พิพากษาอุทธรณ์หลัง) ของกิจกรรมนี้ได้รับของ **นางสาว/ R7 ' .**

**บันทึก !** ชุมชนมีสิทธิที่จะทราบรายละเอียดว่า 'ความผิดของ มันจะช่วยให้ชุมชนปกป้องตัวเองจากความชั่วร้ายอาชญากรรม ..  
ชุมชนมีสิทธิที่จะรู้ว่า 'เหยื่อ (s) 'รายละเอียด ซึ่งจะช่วยให้ชุมชนเพื่อให้ความช่วยเหลือสูงสุด

ผู้พิพากษาใด ๆ , ผู้พิพากษาออกคำสั่งปรามปรามหลังจากคดีอุทธรณ์ถูกลบออกจากตุลาการ ข้อมูลประจำตัวของมือ ถูกดำเนินคดี ' **นางสาว R7 ' .**

**บันทึก !** มีความผิดใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดย คำสั่งปรามปรามการก่ออาชญากรรม (s) . ผู้พิพากษาใด ๆ , ผู้พิพากษาที่ออกคำสั่งปรามปรามนี้เป็นความผิดโดยสมาคม (เป็นภัยคุกคามต่อชุมชน) . ข้อมูลประจำตัวของมืออาชีพของพวกเขาจะถูกยกเลิก, ถูกดำเนินคดี ' **นางสาว R7 ' .**

เหยื่อใด ๆ ที่ได้รับการคุ้มครองโดย คำสั่งปรามปราม ไม่ได้ได้รับความช่วยเหลือที่จำเป็น ผู้พิพากษาใด ๆ , ผู้พิพากษาที่ออกคำสั่งปรามปรามนี้เป็นความผิดของทอดทิ้งหน้าที่ของการเป็นสมาชิกของชุมชน ข้อมูลประจำตัวของมืออาชีพของพวกเขาจะถูกยกเลิก, ถูกดำเนินคดี ' **นางสาว R7 ' .**



ปลาย